

Khám nghiệm tử thi của con quý vị

Chúng tôi rất lấy làm tiếc cho sự mất mát của quý vị.

Quý vị đã được cung cấp tờ thông tin này vì quý vị đồng ý cho khám nghiệm tử thi con mình. Sự khám nghiệm này sẽ giúp chúng tôi tìm hiểu càng nhiều càng tốt về lý do tại sao con của quý vị qua đời.

Nhóm chăm sóc sức khỏe của quý vị đã thảo luận những lựa chọn của quý vị về khám nghiệm thêm nữa với quý vị.

Quý vị chắc cũng đã được cung cấp những thông tin văn bản khác, bao gồm *Quyết định xem liệu con của quý vị có nên được khám nghiệm tử thi*.

Nếu chưa có, quý vị có thể hỏi xin một bản. Hoặc quý vị có thể quét mã QR ở cuối tờ thông tin này để đọc.

Tờ thông tin này giải thích việc gì xảy ra kế tiếp, nơi việc khám nghiệm diễn ra và liên lạc với ai để biết thêm thông tin.

Việc gì xảy ra sau khi quý vị đồng ý khám nghiệm tử thi?

Sau khi quý vị đã dành thời gian bên con mình, nhóm y tế của quý vị sẽ báo cho điều phối viên Dịch vụ Khám nghiệm tử thi Chu sinh bang Victoria (VPAS) là con của quý vị sẵn sàng cho khám nghiệm tử thi. Điều phối viên VPAS sẽ sắp xếp việc chuyển bé đến địa điểm chuyên gia để khám nghiệm.

Quý vị có thể liên lạc điều phối viên VPAS từ thời điểm bé được chuyển đi. Họ có mặt để trả lời những câu hỏi của quý vị và cập nhật thông tin nhiều như quý vị mong muốn. Quý vị sẽ tìm thấy chi tiết của họ ở cuối tờ thông tin này.

Khám nghiệm tử thi sẽ diễn ra ở đâu?

Khám nghiệm tử thi của con quý vị sẽ diễn ra ở:

- Bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia, Parkville (Khoa Giải phẫu bệnh lý Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia)
- Monash Health, Clayton (Khoa Giải phẫu bệnh lý Monash)
- Bệnh viện Phụ nữ Mercy, Heidelberg (Khoa Giải phẫu bệnh lý Austin)

Khám nghiệm tử thi mất bao lâu?

Khám nghiệm tử thi sẽ bắt đầu với những kiểm tra bên ngoài, chẳng hạn như X quang hoặc MRI.

Những kiểm tra này sẽ được làm càng sớm càng tốt, nhưng có thể mất vài ngày, tùy thuộc khi nào những dịch vụ đó sẵn có. Sau khi những kiểm tra này hoàn tất, việc khám nghiệm bên trong (thủ thuật mổ xác) có thể diễn ra. Việc khám nghiệm bên trong sẽ mất khoảng ba tiếng.

Chúng tôi hiểu điều quan trọng đối với quý vị là biết mất bao lâu bé sẽ được về lại với quý vị, vì điều này có thể ảnh hưởng hoạch định của quý vị cho tang lễ của bé.

Sau khi con quý vị đến địa điểm chuyên gia, điều phối viên VPAS có thể cho quý vị biết chính xác hơn khi nào thì bé sẽ được chuyển về lại cho quý vị.

Điều gì xảy ra sau khám nghiệm tử thi?

Khi chúng tôi hoàn tất khám nghiệm tử thi, chúng tôi sẽ làm việc với giám đốc tang lễ của quý vị để chuyển bé an toàn và trân trọng từ chỗ chúng tôi sang bên họ.

Quý vị có được nhìn mặt con sau khám nghiệm tử thi không?

Được. Một số cha mẹ chọn dành thời gian bên con sau khám nghiệm tử thi, hoặc trong khi bé được chăm sóc ở giám đốc tang lễ hoặc, trong một số trường hợp, tại nhà.

Đây là quyết định riêng tư của gia đình quý vị.

Nếu bé được khám nghiệm tử thi toàn bộ hoặc giới hạn, chuyên gia giải phẫu bệnh lý chu sinh (bác sĩ) sẽ mổ (đường rạch) để khám nghiệm mô và nội tạng. Sau khi khám nghiệm, họ sẽ khâu đóng cẩn thận những đường rạch này. Sau khi bé được mặc quần áo, sẽ không còn thấy những đường rạch.

Khi nào quý vị sẽ nhận được kết quả của khám nghiệm tử thi?

Sau khi khám nghiệm tử thi, chuyên gia giải phẫu bệnh lý chu sinh sẽ viết một báo cáo chi tiết giải thích những gì họ phát hiện. Báo cáo này thường được hoàn thành trong vòng 10 đến 12 tuần, tùy thuộc những xét nghiệm kiểm tra cần làm, và mất bao lâu mới có kết quả.

Báo cáo này sẽ được gửi đến bác sĩ đã chăm sóc cho quý vị và bé. Họ sẽ sắp xếp một cuộc hẹn tiếp theo với quý vị để thảo luận những gì được tìm thấy trong khám nghiệm tử thi của bé.

Hỗ trợ khi mất người thân và thông tin

Nếu quý vị cần thêm thông tin và hỗ trợ, xin vui lòng nói chuyện với nhóm y tế của mình.

Quý vị có thể quét những mã QR này để có thông tin về:

Nguồn lực khi mất mát người thân



Thông tin Gia đình VPAS



Hãy liên lạc điều phối viên VPAS nếu quý vị cần thêm chi tiết

T [1800 841 024](tel:1800841024)

E VPAC@thewomens.org.au

Thời gian

Thứ Hai-Thứ Sáu

9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.